

BUNDIT NEWS LETTER

...สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สากล...

บัณฑิตวิทยาลัยนำบุคลากรทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

ในระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยนำโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและนครปฐม เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการดำเนินงานแต่ละฝ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ อาทิ โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย การจัดทำระบบการให้ค่าปริภาษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา การจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าโครงสร้างการบริหารงานส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนและกำกับมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนการจัดทำวารสารวิชาการนั้นทุกมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ด้านการรับนักศึกษาในปัจจุบันแต่ละแห่งมีแนวโน้มมีจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลงและอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างระบบและกลไกเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำกลยุทธ์การจูงใจให้นักศึกษาเร่งทำวิทยานิพนธ์โดยการลดค่าเทอมแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

การศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างยิ่งในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาการให้บริการในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนและกำกับมาตรฐานทางวิชาการให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานต่อไป



คณะศึกษาดูงานถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



คณะศึกษาดูงานถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

GRADUATE NEWS



เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย รัตนพันธ์ พร้อมทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษาได้เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่ออวยพรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ลาวัลย์ แก้วสีนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คุณพิชญา ชันชาโรจน์ และคุณชาญวิทย์ ชัยทอง เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญ บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

“รดน้ำดำหัว บูรพาจารย์” ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์




กำหนดการ

เวลา ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน

เวลา ๑๑.๑๕ น. พิธีมอบของขวัญจากใส่วันได้ตร

เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา สัมผัสแก้ว และเทศกาลพร้อมพิธี “รดน้ำดำหัวบูรพาจารย์”

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้อง ๙๒๓ (อาคาร ๙)

หมายเหตุ: การแต่งกาย ผ้าขาวม้าแบบไทยๆ

จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์แบบไทยโยการรดน้ำดำหัวของบูรพาจารย์อาวุโสจำนวน 7 ท่านประกอบด้วย รศ.วิมล คำศรี ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ไมตรี จันทร์หา รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร ผศ.ดร.วีรวรรณ จงจิต ศิริกาล ดร.สายสวาท เกตุชาติ ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ และผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์

สนใจส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ได้ที่... กองบรรณาธิการ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โทร.075377438 หรือ e mail : graduate_nstru@hotmail.com